



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ (พัฒนาคุณภาพ) โทร. 7086

ที่ มอ.205/131

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการและแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2552

เรียน หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน/ผอ.หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ผอ. สถาบันวิจัยฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะฯ จัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2552 เพื่อรายงานในระดับภาควิชา/หน่วยงาน/คณะวิศวกรรมศาสตร์ และจะต้องรายงานมหาวิทยาลัยภายในเดือน มิถุนายน 2553 นั้น

เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายข้อตกลงในแต่ละตัวบ่งชี้ จึงใคร่ขอความร่วมมือภาควิชา/หน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูล/แก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูล ในส่วนต่อไปนี้ คือ

1. ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ สัมมนาวิชาการ การเสนอบทความ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (หากกลงในโปรแกรมการเดินทางแล้วขอให้สรุปค่าใช้จ่ายการเดินทางในโปรแกรมระบบการเดินทางให้เป็นปัจจุบัน) กรณีใช้เงินวิจัยจากภายนอกหรือทุนส่วนตัวให้ทำการแก้ไขในไฟล์ ข้อมูลตาม link

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/52_52/Component/SupportData/พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา.xls

ในชิตกิจกรรมวิชาการ

2. บันทึกข้อมูลการจัดอบรมสัมมนาวิชาการ ที่ภาควิชา/หน่วยงานเป็นผู้จัด ลงในระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย
3. ข้อมูลการพัฒนาการศึกษา การจัดทำกิจกรรมโครงการของนักศึกษา ที่ภาควิชา/หน่วยงานจัดขึ้น โดยส่งข้อมูลให้กิจการนักศึกษา คุณคนวุฒ สุวรรณวงศ์ เพื่อบันทึกข้อมูลการจัดทำกิจกรรมในโปรแกรมทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่อไป
4. ข้อมูลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่หน่วยงานภาควิชาได้จัดทำ โดยคูข้อมูลตาม link

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/52_52/Component/SupportData/ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม.xls

และหากมีข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งข้อมูลไปยังกิจการ คุณปรัชญา ชิวชนากรณ์กุล

5. ค่าใช้จ่ายด้าน ประกันคุณภาพ กิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/52_52/Component/Component%2009.xls

และหากมีข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งข้อมูลไปยังกลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ คุณรัชฎ์กษณ์ โกมัย

6. ข้อมูลการได้รับรางวัลพร้อมหลักฐานการได้รับรางวัลของ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในระดับชาติ นานาชาติ และระดับภูมิภาค โดยคูข้อมูลตาม link

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/52_52/Component/SupportData/รางวัลและผลงานที่ได้รับการยกย่อง.xls

และหากมีข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งข้อมูลไปยังกลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ คุณรัชฎ์กษณ์ โกมัย หรือคุณชัชติยาภรณ์ เจริญวัฒน์อนันต์

โดยขอให้ภาควิชาหน่วยงานตรวจสอบ แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล และส่งไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(ดร.สุธรรม สุขมณี)

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา